



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 25/2547

เรื่อง การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 ของ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 ในหัวข้อ “Safeguarding Economic Stability: The Role of Public Policy” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและการดำเนินนโยบายการเงินของไทยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดจากสาธารณชนและผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสม

การสัมมนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2547 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่องจากการสัมมนาครั้งแรกในปี 2543

ภายใต้หัวข้อ นโยบายการเงินไทยในศตวรรษที่ 21 การสัมมนาครั้งที่ 2 ในปี 2544 ภายใต้หัวข้อ นโยบายการเงินภายใต้สภาวะแวดล้อมการเงินใหม่ การสัมมนาครั้งที่ 3 ในปี 2545 ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจไทย : รากฐานสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และการสัมมนาครั้งที่ 4 ในปี 2546 ภายใต้หัวข้อ การบริหารเศรษฐกิจช่วงฟื้นตัว : ความท้าทายในอนาคต

ในปี 2547 เศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องจากปีก่อนชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจการเงินอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น อาทิ การเร่งตัวของหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงเกินควรและการก่อตัวของฟองสบู่ในราคาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจสร้างความเปราะบางให้แก่ระบบเศรษฐกิจและขัดขวางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน จนอาจนำมาซึ่งการปรับตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้

ดังนั้น คำถามสำคัญคือ ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นนี้ จะมีความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและการเงินในด้านใดบ้าง ที่ทางการควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ผลกระทบของความไม่สมดุลเหล่านี้จะรุนแรงมากน้อยเพียงใด และทางการควร ที่จะเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไร ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว อย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นและคาดหวังเชิงบวกที่สูงเกินควรอาจนำมาซึ่งความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและการเงินดังกล่าว

การสัมมนาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ (1) การนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับความเปราะบางในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาคครัวเรือน ความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนแรงกดดันต่อระดับราคาและการ

ปรับตัวของดุลบัญชีเดินสะพัด (2) การนำเสนอแนวทางการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อการผสมผสานระหว่างการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และ นโยบายการกำกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ

สามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน และ (3) การเสวนาระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อเรื่อง "Safeguarding Economic Stability: The Role of Public Policy" โดยผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย

1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
3. ศ.ดร. ปราณี ทินกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ธนาคารจะจัดจำหน่ายบัตรเข้าร่วมการสัมมนาตั้งแต่บัดนี้ ในราคาใบละ 3,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 0-2356-7389, 0-2283-6982

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 สิงหาคม 2547